



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ภาค ๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามทีคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ออกประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และต่อมาได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนดังกล่าว ๙ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายปิยะกุล มีลุน	ผู้อำนวยการฯ	สำนักงานประจำศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒	นายอาณัติ อินพรม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔
๓	นางสาวณัฐพร สมบัติ	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ	สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔
๔	นางสาวมธุรดา โชติชวาสกุล	เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด นครพนม
๕	นางสาวคณาพันธ์ เพชรวิเศษ	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลจังหวัดชุมแพ
๖	นางสาวสุกัญญา ไชยธรรมมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔
๗	นางสาวจันทร์ฉาย โด่งดั่ง	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ
๘	นางสาวจิราพันธ์ รักขัญญ์	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๙	นางสาวชนาพร คະคຸລຍ໌	เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ	สำนักงานประจำศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวแจ้งยืนยันการรับทุนฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๒๓ ๙๗๖๐ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และทำสัญญารับทุนพร้อมทั้งสัญญาค้ำประกันภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ ทั้งนี้ ผู้ทำสัญญารับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด โดยให้เริ่มรับทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมชาย วรรณสุ)

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

ประธานคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑